

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

Số: **593** /KH-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Nông, ngày 27 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác trẻ em năm 2021, nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, thiết thực; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội được phát triển bình đẳng, chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, biên giới.

2. Yêu cầu

100% UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Huy động nguồn lực xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

Huy động các nguồn lực trong xã hội để tặng quà, tặng học bổng và tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em.

Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; hỗ trợ giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán; hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Tổ chức thăm, tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em

tại các cơ sở bảo trợ xã hội; trao tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý số liệu về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để chăm lo cho trẻ nhân dịp Tết Trung thu một cách thiết thực.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các quy định tại Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các quy định về chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em. Huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em trong thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1248/QĐ-Tg ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trẻ em phải cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em; hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi, trường hợp, nguy cơ trẻ em bị xâm hại đến Tổng đài 111 và các cơ quan có thẩm quyền.

Vận động xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn. Cải tạo môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

3. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em an toàn, tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19; ưu tiên chăm sóc trẻ em, điều trị các trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19 tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo quy định tại Điều 14 Luật Trẻ em năm 2016.

Triển khai nhanh nhất với các thủ tục đơn giản nhất các chính sách hỗ trợ người mang thai, người nuôi con dưới 06 tuổi, trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, không phù hợp lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.

Nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em; can thiệp, hỗ trợ kịp thời cho trẻ em trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đăk Mil tổ chức thăm, tặng quà cho một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác trẻ em. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện chính sách, can thiệp, trợ giúp kịp thời người mang thai, người nuôi con dưới 06 tuổi, trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực tổ chức Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng biên giới, trẻ em nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức Tết Trung thu theo quy định.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở điều trị, cách ly y tế bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em an toàn, tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19; ưu tiên chăm sóc trẻ em, điều trị các trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19; kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho trẻ em do dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh, chịu trách nhiệm về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi, sản phẩm độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài, các cổng, trang thông tin điện tử tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, ý nghĩa nhân văn về Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

5. Công an tỉnh

Điều tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em và các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em.

6. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành Đoàn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức Tết Trung thu và chăm lo cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

7. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em tại các bon, buôn kết nghĩa, trẻ em là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn. Bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch tổ chức, bố trí kinh phí và phân công trách nhiệm cho từng phòng, ban, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực cho trẻ em tại địa phương bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích.

Huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tích cực vận động đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em để giúp đỡ trẻ em tại địa phương.

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại gia đình, nhà trường, cộng đồng; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phổ biến Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước dành cho trẻ em.

Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với điều kiện địa phương, đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, trẻ em nghèo, cận nghèo....

9. Ủy ban nhân dân huyện Đák Mít

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lựa chọn 130 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để tặng quà và học bổng từ nguồn sự nghiệp xã hội được bố trí trong dự toán năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Trong đó: 100 trẻ em nhận quà; 30 trẻ em nhận học bổng).

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Kinh phí tổ chức Tết Trung thu của tỉnh:

Trích từ nguồn sự nghiệp xã hội được bố trí trong dự toán năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tặng 100 suất quà (bằng tiền mặt) cho 100 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, tổng trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: Tặng 30 suất học bổng cho trẻ em từ 07 đến dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích học tập từ khá trở lên (bằng tiền mặt), mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị: Trích từ nguồn kinh phí phân bổ trong dự toán năm 2021 của đơn vị để triển khai các hoạt động phù hợp cho trẻ em tại bon, buôn kết nghĩa, trẻ em là con của cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.

3. Cấp huyện, cấp xã

Sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp xã hội năm 2021 và các nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2021.

Trích kinh phí từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện, thành phố và huy động từ cộng đồng tổ chức các hoạt động phù hợp cho các em nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2021 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Trẻ em (B/c);
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các cơ quan TW đóng chân trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp tỉnh;
- Các Hội đặc thù tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX(Hp).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh